

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ XUÂN THÀNH
KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ 07

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1292/TTr-UBND ngày 20/12/2023 của UBND xã Xuân Thành về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân xã thống nhất các nội dung tại Báo cáo số 1290/BC-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và Báo cáo số 1291/BC-UBND ngày 20/12/2023 về đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân xã năm 2023; ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân, sự nỗ lực cố gắng của các ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã tới cơ sở, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Hội đồng nhân dân xã thống nhất với Tờ trình số 1292/TTr-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với những nội dung chủ yếu sau:

- *Chỉ tiêu về kinh tế:*

- (1) Thu nhập bình quân đầu người ước đạt: 60,5 triệu đồng/người/năm.
- (2) Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1.800 tấn.
- (3) Thu ngân sách tại địa bàn: 11.945.605.000 tỷ đồng.

- *Chỉ tiêu về xã hội:*

- (4) Số lao động được giải quyết việc làm 150 người
- (5) Duy trì Trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ II: 2 trường.
- (6) Tỷ lệ gia đình văn hóa 97%.
- (7) Tỷ người tham gia bảo hiểm y tế trên 97%.

- *Chi tiêu về quốc phòng - an ninh:*

- (8) Chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- (9) Hai ngành Quân sự - Công an giữ vững đơn vị quyết thắng.

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 như sau:

1. Về kinh tế.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2024 đảm bảo chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp vào sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hấp thụ, đặc biệt quan tâm các chính sách hỗ trợ giống mới để người dân sản xuất. Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, phấn đấu hoàn thành tích tụ ruộng đất 30 ha theo chỉ tiêu cấp trên giao.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện mô hình sản xuất có hiệu quả, nâng cao hiệu quả kinh tế vườn hộ, vườn mẫu, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ưu tiên cho mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tuyên truyền vận động, giao chỉ tiêu trồng Lạc Cúc, duy trì sản phẩm thương hiệu OCOP. Thực hiện công tác thủy lợi, phòng trừ sâu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường, khai thác thủy hải sản, duy trì diện tích và sản lượng nuôi trồng cá nước ngọt.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân.

Tăng cường quản lý Quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch. Triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình được Hội đồng nhân dân phê duyệt. Phối hợp với cấp có thẩm quyền hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn. Tiếp tục đầu tư, xây dựng hạ tầng theo hướng đô thị.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết phát triển du lịch, ưu tiên các hoạt động thương mại, dịch vụ và các hoạt động ngành nghề, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập cho người dân.

Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách; rà soát đánh giá tiến độ và chỉ tiêu thu để kịp thời có các giải pháp chỉ đạo thu đồng bộ, hiệu quả, sát tình hình. Quán triệt nguyên tắc điều hành chi ngân sách đảm bảo dự toán giao đầu năm, chặt chẽ, đúng chế độ quy định. Rà soát thực tiễn tại địa phương, thực hiện hỗ trợ để phát

triển nông nghiệp nông thôn, nông thôn mới. Giám sát và có các biện pháp chống thất thu ngân sách. Tập trung cao thực hiện giải ngân đầu tư công, vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phân đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

2. Văn hóa - xã hội.

- Tập trung công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm. Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; gia đình văn hoá, làng văn hoá; đơn vị văn hoá. Tiếp tục bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Xây dựng nếp sống văn hóa, cưới tang, lễ hội văn minh phù hợp với thuần phong mỹ tục trên địa bàn. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử của người dân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào tập luyện thể dục thể thao, chất lượng hoạt động của các CLB TDTT; duy trì và nâng cao chất lượng các giải thể thao quần chúng.

- Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số. Tiếp tục phổ biến, nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm và các kỹ năng về đảm an toàn thông tin mạng cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức. Triển khai số hóa các di tích và các điểm du lịch trên địa bàn; số hoá hồ sơ, tài liệu UBND xã. Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đầu tư nâng cấp các phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin. Triển khai hiệu quả Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số theo Quyết định 2878/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh nhằm nâng hạng chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện (DTI).

- Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách của đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo, đúng quy định, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Chăm lo tốt chế độ cho các đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng, thân nhân người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn việc làm cho người lao động; phối hợp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vào tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, động viên tư vấn các đối tượng trong độ tuổi đi xuất khẩu lao động. Thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phong trào phòng chống tệ nạn xã hội.

- Nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2023-2024 và triển khai tốt chương trình năm học 2024 - 2025. Tăng cường xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh để xây dựng các



cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học, gắn công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia với phong trào xây dựng xã theo hướng đô thị; Giữ vững và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Duy trì các Trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II và Trường Mầm Non trở thành trường trọng điểm của tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, chủ động phòng và chống các bệnh xã hội, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho mỗi người dân. Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới, chú trọng công tác tiêm chủng Covid. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác Dân số, KHHGD, giảm thiểu mất cân bằng giới tính, nâng cao chất lượng dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

3. Công tác Nội chính, Tư pháp, Phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và dịch vụ công trực tuyến. Phần đầu tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng đạt kế hoạch tỉnh giao. Từng bước thực hiện hiệu quả theo lộ trình phân kỳ của Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện hiệu quả công tác Thi đua – Khen thưởng, công tác quản lý nhà nước về văn thư – lưu trữ tiến tới thực hiện lưu trữ điện tử.

Tiếp tục triển khai, thi hành hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động của Tổ hòa giải cơ sở.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và phát huy vai trò của cả Hệ thống chính trị đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC nhất là công tác gặp gỡ, đối thoại, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 5/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiếp tục phát huy vai trò,

trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện rà soát văn bản của UBND, HĐND xã có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình ngay sau khi các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh ban hành. Triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023. Theo dõi, điều tra, khảo sát và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tình hình thi hành pháp luật. Tiếp tục triển khai công tác hoà giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch; thực hiện có hiệu quả các Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã.

Tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của CBCCC, minh bạch tài sản, thu nhập ... Duy trì và áp dụng hiệu quả Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

4. Quốc phòng - An ninh.

Duy trì chế độ trực SSCĐ, quản lý tốt lực lượng, phương tiện, kỹ thuật để phục vụ công tác PCTT-TKCN với phương châm 4 tại chỗ. Động viên thanh niên khám tuyển NVQS, gặp mặt con em lên đường nhập ngũ và đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương. Tiếp tục quan tâm làm tốt các chế độ chính sách hậu phương quân đội theo quy định của pháp luật nhà nước.

Bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về ANTT. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. Thực hiện phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT; tiếp tục kiểm chế tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

5. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo hướng đô thị.

Tổ chức phát động toàn dân chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, tạo khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành các chỉ tiêu trong năm và cả giai đoạn. Rà soát, đánh giá khách quan, tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững 10/10 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh. Từng bước đầu tư hạ tầng cơ sở theo hướng đô thị. Duy trì và phát triển sản phẩm thương hiệu OCOP. Nâng cao nhận

thực người dân, đoàn kết trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy ban nhân dân xã cụ thể Nghị quyết, tổ chức và chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, động viên nhân dân hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 07 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy; TTr HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- TTr UBMTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã khóa XXI;
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;
- Các đơn vị thôn xóm;
- Lưu VT.



Hoàng Văn Tân